



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ / หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือก ให้ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑.	นางสาวอรกานต์ สังข์คุ้ม	ทันตแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๖๔๓)	กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายชวิทย์ ประดิษฐ์บาทูกา)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอรกานต์ สังข์คุ้ม

เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ ด้านทันตกรรม (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๔๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) - ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิกสาขาวิชาปริทันตวิทยา - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - อายุราชการ ๗ ปี ๑ เดือน ๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๒ ปี - เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งในสายงานทันตแพทย์มาแล้ว เป็นเวลา ๗ ปี ๑ เดือน ๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ ท.๑๐๗๐๑ วันออกใบอนุญาตวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๘
๓. อื่น ๆ (ระบุ)	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอรกานต์ สังข์คุ้ม

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ ด้านทันตกรรม (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๔๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การทำศัลยกรรมปริทันต์โดยการปลูกกระดูกเพื่อแก้ไขความพิการของกระดูกขาในฟันกรามล่างซี่ที่ ๑ ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ขณะดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ สังกัด กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

การรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ซึ่งส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากการรักษาขั้นต้น คือ การขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันร่วมกับการแนะนำการดูแลอนามัยช่องปากอย่างไรก็ตามในบริเวณที่รอยโรคมีความรุนแรง เช่น บริเวณที่มีร่องลึกปริทันต์ที่ลึกมากบริเวณง่ามรากฟัน หรือตำแหน่งที่มีความยาวของรากฟัน การขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันอาจมีประสิทธิผลลดลง เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงของเครื่องมือ ซึ่งการมีร่องลึกปริทันต์เหลืออยู่มากกว่า ๕ มิลลิเมตรขึ้นไปภายหลังการรักษาขั้นต้น อาจมีความเสี่ยงทำให้การดำเนินโรครุนแรงขึ้นได้ การรักษาขั้นต่อไป คือ การรักษาในขั้นแก้ไข โดยการทำศัลยกรรมปริทันต์เพื่อแก้ไขรอยโรคที่หลงเหลืออยู่ การปลูกกระดูก (Bone grafting) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเจริญขึ้นใหม่ของอวัยวะปริทันต์ที่ถูกทำลายไป เพิ่มระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ ทำให้มีความสูงและความหนาแน่นของกระดูกขาในเพิ่มมากขึ้น ลดความลึกของร่องลึกปริทันต์ให้อยู่ในระดับที่ง่ายต่อการเข้าไปทำความสะอาดโดยทันตแพทย์และตัวผู้ป่วย ช่วยให้ฟันมีการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้น ลดโอกาสการสูญเสียฟันในอนาคตได้

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การให้ความรู้ผู้ป่วยเรื่องความสำคัญของการมารักษาในขั้นคงสภาพและวิธีการดูแลอนามัยช่องปากที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

ให้ผู้ป่วยทราบถึงวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญของการมารักษาในขั้นคงสภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลการรักษาระยะยาวที่ดีและป้องกันการกลับมาเป็นใหม่ของโรคปริทันต์อักเสบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาโรคปริทันต์อักเสบร่วมกับกระตุ้นให้ผู้ป่วยดูแลอนามัยช่องปากได้ดีและมารับการรักษาในขั้นคงสภาพอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จ หยุดการดำเนินโรคทำให้ฟันมีการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้น ช่วยรักษาฟันธรรมชาติไว้ใช้งานในระยะยาวได้